

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ปี ๒๕๖๗
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรสุขภาพชั้นนำ เพื่อสุขภาวะที่ดีของคนเมืองพรหม”

พันธกิจ (Mission)

- พัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐาน
- พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
- ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเสมอภาค และได้รับการคุ้มครองสิทธิ
- ส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ค่านิยม

MOPH :

M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชนโดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง ฟังได้

H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เป้าประสงค์ (Ultimate Goals)

ภายในสิบปีข้างหน้าประชาชนชาวร้อยเอ็ดสุขภาพดีโดยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า ๘๐ปี อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี

เป้าหมาย (Goals)

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) และเป้าประสงค์ (Goals)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง ผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion ,Prevention & Protection Excellence)	๑) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ ๒) มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ ทันทีและมีประสิทธิภาพ ๓) มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ ๔) มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน ๕) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	๑) มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน ๒) มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ๓) มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ๔) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและสามารถแข่งขัน ได้ในระดับสากล ๕) มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน ต่างประเทศโดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)	๑) วางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการอัตรากำลังคน ของประเทศ ๒) กระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบทให้มีความ สมดุลกัน ๓) อำนวยรักษากำลังคนด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)	๑) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุก ภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการในแต่ ละระบบ ๒) มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ๓) สร้างและพัฒนากลไกการดูแลด้านการเงินการคลังสุขภาพ ๔) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ ๕) มีการทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และสร้างนวัตกรรม ใหม่ ๆ




ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับสุขภาพตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย
1	ระดับความสำเร็จของร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการป้องกันการตายของมารดาไทย	ระดับ	5
2	ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	99
3	ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA 4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นจนมีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	35
4	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน	อัตรา	21
5	ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน	ร้อยละ	63
6	ระดับความสำเร็จของร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง	ระดับ	5
7	ระดับความสำเร็จของร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้มได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ	ระดับ	5
8	ร้อยละของกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรอง PMDs	ร้อยละ	55
9	อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน	ร้อยละ	90
10	ระดับความสำเร็จอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ	ระดับ	5
11	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management)	ระดับ	5
12	ระดับความสำเร็จของร้อยละค่าเฉลี่ยน้ำหนักในการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	ระดับ	5
13	ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต	ร้อยละ	80
14	ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการสุขภาพที่เหมาะสม ให้กับประชาชน	ร้อยละ	90
15	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน Stroke Unit	ร้อยละ	75
16	อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัยโรคปอดรายใหม่	ร้อยละ	88
17	อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัยโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ	ร้อยละ	90
18	ระดับความสำเร็จของร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU District)	ร้อยละ	90
19	ระดับความสำเร็จของการลดอัตราการตายทารกแรกเกิด	ระดับ	5
20	ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังผู้มีปัญหาภาวะสุขภาพจิต (ซึมเศร้า,ฆ่าตัวตาย)	ระดับ	5
21	ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)	ร้อยละ	62
22	ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการวินิจฉัย บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	90
23	ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ	30
24	อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด	ร้อยละ	20

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมาย
25	ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใช้งานระบบข้อมูลรายบุคคล NonHR	ร้อยละ	100
26	หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ	ระดับ	5
27	ร้อยละผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA	ร้อยละ	95

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด วัน เดือน ปี : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบ) Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสาววรรณพร ผือโย) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายแสงมณี มงคลชู) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายยุทธนา ผือโย) ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	